

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

ผู้มาประชุม

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1	นายวรชัย วัฒนารแก้ว	ประธานสภา อบต.ลานตากฟ้า
2	นายสายันท์ ปานมีทรัพย์	รองประธานสภา อบต.ลานตากฟ้า
3	นายวิริยะ สีนเกษม	เลขานุการสภา อบต.ลานตากฟ้า
4	นายพยอม จิตรักมัน	สมาชิกสภา
5	นายทองหล่อ แดมยงค์	สมาชิกสภา
6	นายสมศักดิ์ เนียมแสง	สมาชิกสภา
7	นางสาวสุรรัตน์ สนสาขา	สมาชิกสภา
8	นายประมาน พูนนายม	สมาชิกสภา
9	นายชนิด आयูยีน	สมาชิกสภา
10	นายรินวัฒน์ แสงทอง	สมาชิกสภา

ผู้ไม่มาประชุม

1	นายเสรี แต่งพึงผล	สมาชิกสภา
---	-------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1	นายสันต์ สุภิเวก	นายก อบต.ลานตากฟ้า
2	นายพิชัย แต่งสาขา	รองนายก อบต.ลานตากฟ้า
3	นายสุชาติ ทรัพย์แสนดี	รองนายก อบต.ลานตากฟ้า
4	นายสัญญา ยอดคำดี	เลขานุการนายก อบต.ลานตากฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วมีสมาชิกสภา มาประชุม จำนวน 8 คน สมาชิกสภา ไม่มาประชุม 2 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน ครบองค์ประชุม นายวรชัย วัฒนานครแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ที่ประชุม	ไม่มี รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน	ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ว่าถูกต้องหรือมีสิ่งใดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ โดยตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม	รับทราบและพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง รับรอง                    7                    เสียง ไม่รับรอง                -                    เสียง งดออกเสียง             1                    คน (นายวรชัย วัฒนานครแก้ว) ไม่มาประชุม             2                    คน
ระเบียบวาระที่ 3	ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร
ประธาน ที่ประชุม	ไม่มี รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องด่วน
ประธาน ที่ประชุม	ไม่มี รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5	ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว
ประธาน	ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6	กระทู้ถาม
ประธาน	ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7	ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา
ประธาน	ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8	ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธาน	ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 9	ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่
ประธาน	9.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1) เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายสันต์ สุภิเวก นายก อบต.	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าทุกท่าน กระผมขอชี้แจงการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยประมาณการจากรายรับจริงของงบประมาณปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้สรุปประมาณการรายรับ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ 53,000,000 บาท (-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-) และได้ประมาณการรายจ่าย (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) ไว้ 53,000,000 บาท (-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-) ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบแล้ว โดยสรุปค่าใช้จ่ายตามแผนงานไว้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 14,746,780.- บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 800,000.- บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 8,004,720.- บาท

แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 438,000.- บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 180,000.- บาท

แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 500,000.- บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 250,000.- บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
ตั้งไว้ 40,000.- บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 6,928,000.- บาท

แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ 600,000.- บาท

แผนงานการพาณิชย์ ตั้งไว้ 4,721,700.- บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 15,790,800.- บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,000,000.- บาท

นายชนิด อายุยืน

ขออนุญาตเข้าห้องประชุม

ประธาน

อนุญาต

ประธาน

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 นี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ปกึกษาใน  
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 และขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้หรือไม่ ต่อไปขอเชิญสมาชิก  
อภิปราย

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธาน

เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดขออภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้เพิ่มเติม ต่อไปขอ  
มติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯนี้หรือไม่

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง (เวลา 09.20 น.)

เห็นชอบ

8

เสียง

		ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
		งดออกเสียง	1	คน (นายวรชัย วัฒนารแก้ว)
		ไม่มาประชุม	1	คน
ประธาน		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) ข้อ 105 (3) ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้าทุกท่านร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
นายรินวัฒน์ แสงทอง		ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 คน		
ผู้รับรอง		1) นายประมวน พูนนายม 2) นายทองหล่อ แถมยงค์		
ประธาน		เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมว่าให้มีคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนกี่คนซึ่งที่ประชุมเสนอจำนวน 7 คน โดยตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม		
		ที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ จำนวน 7 คน โปรดยกมือ		
ที่ประชุม		เห็นชอบ	8	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
		งดออกเสียง	1	คน (นายวรชัย วัฒนารแก้ว)
		ไม่มาประชุม	1	คน
ประธาน		ดังนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 คน ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง		
ประธาน		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 107 ต่อไปขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ		
นายรินวัฒน์ แสงทอง		1. คณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1		
ผู้รับรอง		เสนอชื่อ นายพยอม จิตรภักดิ์		
		1. นายสายันท์ ปานมีทรัพย์		



ที่ประชุม ประธาน	2. นางสาวสุรรัตน์ สนสาขา ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายพยอม จิตรักมัน ให้ ถือว่า นายพยอม จิตรักมัน ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรรูป และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
นางสาวสุรรัตน์ สนสาขา ผู้รับรอง	2. คณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ 2 เสนอชื่อ นายสมศักดิ์ เนียมแสง 1. นายทองหล่อ แถมยงค์ 2. นายประมวน พูนนายม
ที่ประชุม ประธาน	ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายสมศักดิ์ เนียมแสง ให้ถือว่า นายสมศักดิ์ เนียมแสง ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรรูป และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
นายประมวน พูนนายม ผู้รับรอง	3. คณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ 3 เสนอชื่อ นายสายันท์ ปานมีทรัพย์ 1. นางสาวสุรรัตน์ สนสาขา 2. นายชนิด อายุยีน
ที่ประชุม ประธาน	ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายสายันท์ ปานมีทรัพย์ ให้ถือว่า นายสายันท์ ปานมีทรัพย์ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ แปรรูปฯ และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
นายสายันท์ ปานมีทรัพย์ ผู้รับรอง	4. คณะกรรมการแปรรูปฯ คนที่ 4 เสนอชื่อ นายรินวัฒน์ แสงทอง 1. นายทองหล่อ แถมยงค์ 2. นายสมศักดิ์ เนียมแสง
ที่ประชุม ประธาน	ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายรินวัฒน์ แสงทอง ให้ถือว่า นายรินวัฒน์ แสงทอง ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรรูป และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ

นายชนิด อายุยืน ผู้รับรอง	5. คณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ คนที่ 5 เสนอชื่อ นายประมวน พูนนายม 1. นายสายันท์ ปานมีทรัพย์ 2. นางสาวสุรรัตน์ สนสาขา
ที่ประชุม ประธาน	ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายประมวน พูนนายม ให้ถือว่า นายประมวน พูนนายม ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ แปรรูปคุดีฯ และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
นายทองหล่อ แกมยงค์ ผู้รับรอง	6. คณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ คนที่ 6 เสนอชื่อ นายชนิด อายุยืน 1. นายพยอม จิตรภักดิ์ 2. นายประมวน พูนนายม
ที่ประชุม ประธาน	ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายชนิด อายุยืน ให้ถือว่า นายชนิด อายุยืน ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
นายสมศักดิ์ เนียมแสง ผู้รับรอง	7. คณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ คนที่ 7 เสนอชื่อ นายทองหล่อ แกมยงค์ 1. นายสายันท์ ปานมีทรัพย์ 2. นายรินวัฒน์ แสงทอง
ที่ประชุม ประธาน	ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม ถ้าที่ประชุมเสนอชื่อมีเพียงท่านเดียวคือ นายทองหล่อ แกมยงค์ ให้ถือว่า นายทองหล่อ แกมยงค์ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ แปรรูปคุดีฯ และจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในลำดับต่อไป
ที่ประชุม ประธาน	รับทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรรูป คุดีฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เลขานุการสภาฯ	ขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการแปรรูปคุดีฯ ร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อเลือกประธานและเลขานุการ ในวันที่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า ณ ห้องประชุมแห่งนี้
ที่ประชุม	รับทราบ

ประธาน	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ข้อ 49 จึงขอเสนอกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยยื่นคำแปรญัตติได้ ณ ห้องสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้าขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง	1. นายชนิด อายุยืน 2. นายพยอม จิตรภักดิ์
ประธานที่ประชุม	มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอ
ประธาน	เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติหรือไม่ โดยตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 คน (นายวรชัย วัฒนารแก้ว) ไม่มาประชุม 1 คน
ประธาน	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 59 จึงขอกำหนดวันและเวลาพิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รับไว้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า ขอผู้รับรอง
ผู้รับรอง	1. นายประมวน พูนนายนม 2. นายทองหล่อ แถมยงค์
ประธานที่ประชุม	มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอ
ประธาน	เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการกำหนดวันและเวลาพิจารณาคำแปรญัตติหรือไม่ โดยตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง



งดออกเสียง 1 คน (นายวรชัย วัฒนารแก้ว)  
ไม่มาประชุม 1 คน

ประธาน ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า สมัย  
สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอเพิ่มเติมจึงขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 09.35 น.

ลงชื่อ วิริยะ สีนเกษม ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายวิริยะ สีนเกษม)  
เลขานุการสภา อบต.ลานตากฟ้า

ลงชื่อ สมศักดิ์ เนียมแสง  
(นายสมศักดิ์ เนียมแสง)  
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ ทองหล่อ แถมยงค์  
(นายทองหล่อ แถมยงค์)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ เสรี แต่งพึงผล  
(นายเสรี แต่งพึงผล)  
กรรมการฯ/เลขานุการ